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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

เรื่อง สรุปเรื่อง มติที่ประชุม 
ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

4.1 ขออนุมัติเพิ่มอาจารย์

ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร

วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร

มหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิ ศ ว ก ร ร ม โ ย ธ า 

หลั ก สู ต รป รั บป รุ ง 

พ.ศ. 2560 

ผศ.ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน แจ้งในท่ีประชุมเพื่อขอ

อนุมัติเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 

1. ผศ.ดร.ปิยพงษ์ สุวรรณมณโีชติ 

2. ดร.วรเทพ แซ่ล่อง 

โดยมีรายละเอยีดตามเอกสารแนบ 

มติ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ

เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

4.2 ขออนุมัติ (ร่าง)

รายละเอียดการจัด

การศกึษาในลักษณะอื่น 

หลักสูตรการอบรม

ระบบอัตโนมัตใินโรงงาน

อุตสาหกรรม 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฯ แจ้งในท่ีประชุม เร่ือง  

ขออนุมัติ (ร่าง)รายละเอียดการจัดการศึกษา 

ในลักษณะอื่น หลักสูตรการอบรมระบบอัตโนมัติ 

ในโรงงานอุตสาหกรรม  โดยมีรายละเอียดตาม

เอกสารแนบ 

ข้อพจิารณา 

       เนื่องจากมีรายละเอียดบางประการท่ีเห็น

ควรให้ปรับให้ถูกตอ้งและเหมาะสม ผู้รับผิดชอบ

จึงอาจมาประสานกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ฯ 

เพื่อร่วมกันปรับแก้ไขให้ถูกตอ้ง 

มติ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ 
และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรประสานกับรอง

คณบดีฝ่ายวิชาการ ฯ เพื่อ

ร่วมกันปรับแก้ไขให้ถูกต้อง 

และด าเนินการตอ่ไป 

 

4.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง

ต าแหนง่งานของคร ู

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฯ แจ้งในท่ีประชุม เร่ือง

การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงานของครู 

รายละเอยีดดังนี้ 

รายชื่อ 
ต าแหน่ง 

ท่ีต้องการครอง 

นายปิยะพงษ์ ยารวง วิศวกร 

นายสมบัติ สุยะ วิศวกร 

นายอนุกูล สุริยะไชย วิศวกร 

นายศุภชัย เงินชุ่ม วิศวกร 

นายคเณศ อนิต๊ะ วิศวกร 

นายวศิรุต มณทีิพย์ วิศวกร 

นายนุกุล ปัญญาละ วิศวกร 

นางอังคนึง กาแสน วิศวกร 

นายพายุ ชากุลนา วิศวกร 

ดร.ทรงพล ผัดวงศ์ นักวิจัย 

โดยก่อนการประชุมคร้ังนี้ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฯ 

และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้เข้าประชุมร่วมกันหาแนวทาง 

การก าหนดต าแหน่ง ครูช่างใหม่กับ รศ.ดร.เสมอ 

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบตาม

ความประสงค์ของครู ท้ังนี้ท่ี

ประชุมได้ใหค้วามเห็น

เพิ่มเตมิ ในเร่ืองของโอกาส

ความก้าวหนา้ในต าแหนง่

หนา้ที่และการประเมินค่า

งานท่ีสามารถเติบโตได้  

ซึ่งควรจะเป็นต าแหนง่ 

นักวทิยาศาสตร์และ

นักวจิัยนา่จะใกล้เคียงกับ

งานประจ ามากกว่า 

 








